

รายงานภารกิจที่รัฐ / ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายงานครั้งที่	๓
ข้อมูล ณ (ว/ด/ป)	๓๐ มี.ย. ๕๖

การดำเนินมาตรการและแนวทางปฏิบัติ

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว / ด / ป)	ผลการดำเนินการ
๑	มาตรา ๘๓	* ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	๓๑ มี.ค. ๕๖	<p><b>การวิจัยและพัฒนา</b></p> <p><b>๑. วิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและการตลาด</b> มุ่งเน้นสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้โครงการหลวง ทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชสำคัญ พืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน วิจัยการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานของพืชท้องถิ่นและพลังงานชีวมวล รวมทั้งศึกษาและทดสอบความเหมาะสมจากองค์ความรู้โครงการหลวง โดยนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสม ควบคู่กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยดำเนินการแล้ว ๑๐ ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๐</p> <p><b>๒. วิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ</b> มุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิงระบบ เพื่อการจัดการระบบนิเวศดิน น้ำและป่า การสร้างต้นแบบเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการธาตุอาหารพืช การวิจัยเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมบน พื้นที่สูง การรวบรวม อนุรักษ์ และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในระดับชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อสร้างกลไกเกี่ยวกับระบบการร่วมจัดการและดูแลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดำเนินการแล้ว ๑๓ ชุดโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและ แนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว / ต / ป)	ผลการดำเนินการ
					<p><b>๓. การบริหารจัดการงานวิจัย</b></p> <p><b>๓.๑ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา</b> ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย โดย</p> <p>๑.๑) บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง</p> <p>๑.๑) ยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม ๑๔ รายการ</p> <p>๑.๒) ยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร “สูตรผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง” ๑ รายการ</p> <p>๑.๓) แก๊ไขคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๑ รายการ</p> <p>๑.๔) เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ๑ เว็บไซต์</p> <p>๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชน ใน ๒ พื้นที่</p> <p><b>๓.๒ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ</b> ดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวง และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยการรับ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการหลวงในงาน Thai Festival ๒๐๑๓ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>๒) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย มีการประชุมคู่ขนานความร่วมมือทางวิชาการในการประชุม CND ๕๖ ฝ่ายไทยได้ยืนยันถึงความต้องการความร่วมมือจากฝ่ายโคลอมเบียด้านการพัฒนาคุณภาพ กาแฟ ซึ่งฝ่ายโคลอมเบียโดยหน่วยงาน UACT ได้มีหนังสือแสดงความต้องการที่จะคงความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย ต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนพืชเสพติด โดยจะได้อำนาจหรือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาต่อไป</p> <p>๓) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ติดตามให้คำปรึกษากลุ่มเกษตรกรเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวงในระดับชุมชน จำนวน ๕ ครั้ง</p> <p>๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนากับนานาชาติ อาทิเช่น สัมมนาวิชาการนานาชาติ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ศึกษาดูงานเรื่องเฮมพ์ การเกษตรบนพื้นที่สูง การส่งเยาวชนไทยไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ จำนวน ๗ ครั้ง</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว / ต / ป)	ผลการดำเนินการ
					<p><b>การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b></p> <p><b>๑. สนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง</b>  ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย์/สถานีของโครงการหลวง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระบบการสอบทวนย้อนกลับ การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง และการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อเป็นองค์กรพึ่งตนเองที่มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อรองรับกิจกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี ๔๙๒ ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด ๓๕,๒๘๖ ราย</p> <p><b>๒. การขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>  ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกพืช โดยเน้นให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนและนอกภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคมและการตลาด เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมภายใต้บริบทของชุมชน รวมทั้งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑,๑๕๘ ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด ๒๔,๑๔๓ ราย</p> <p><b>๓. การปฏิบัติงานสนับสนุนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”</b>  เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยดำเนินงานในพื้นที่ ๖ จังหวัด ๑๐ กลุ่มน้ำ โดยสถาบันดำเนินงานในฐานะฝ่ายกรรมการและเลขานุการโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เน้นการบริหารงานของโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง โดยดำเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๖</p> <p><b>๔. การจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง</b>  ดำเนินงานภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง ตามศักยภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ</p>

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว / ต / ป)	ผลการดำเนินการ
					<p>ชีวิตความเป็นอยู่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้แก่ชุมชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) จำนวน ๙๑ แห่ง ใน ๔ จังหวัด และพัฒนาศักยภาพชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๒ แห่ง โดยมีผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ๗๗๔ ครั้ง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด ๑๗,๓๖๖ ราย</p> <p><b>การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b></p> <p>ดำเนินการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืช รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืชหลากหลายชนิด ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน ๕๑๕,๗๓๓ คน มีผู้ได้รับความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ โลกแมลง พรรณไม้ในเรือนร่มไม้ พืชสมุนไพร จำนวน ๘,๔๐๑ คน โดยในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมที่สำคัญ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การจัดงานเทศกาลดอกไม้บาน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖</li> <li>๒) การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “๕ ธันวาคมหาราช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์”</li> <li>๓) การจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>๔) นิทรรศการวันพืชมงคล</li> <li>๕) นิทรรศการ “ราชพฤกษ์ ต้นไม้แห่งแผ่นดินและนิทรรศการพรรณไม้ ๑๐ ประเทศอาเซียน”</li> </ol> <p><b>การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง</b> ดำเนินการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน และทำประชาพิจารณ์ จัดตั้งคณะกรรมการ สร้างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญาตามภูมิสังคมของชุมชน พื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยดำเนินการโครงการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๑</p>

ผู้รับผิดชอบการรายงาน..นางสาวพัชรมน..เอี่ยมสูงงค์..ตำแหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มงาน...กลุ่มติดตามและประเมินผล...สำนัก/กอง..สำนักยุทธศาสตร์และแผน  
กรม...สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.(องค์การมหาชน)..กระทรวง/หน่วยงาน..กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทรศัพท์..๐๕๓.-๓๒๘๒๒๖./๐๘๙.-๗๕๘๗๕๘๖...โทรสาร..๐๕๓.-๓๒๘๒๒๖....E-mail address...tae\_nanaaa@hotmail.com